



๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ระยะที่ ๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๑๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือจังหวัดกระบี่ ด่วนที่สุด ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๒๙๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๑๓๒  
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการและกิจกรรม  
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดได้แจ้งแนวทางการดำเนิน  
โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) และหลักเกณฑ์การคัดเลือกสวนสาธารณะระดับอำเภอ  
ให้อำเภอทราบ พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวให้จังหวัด  
(ทุกวันศุกร์ โดยเริ่มครั้งแรกวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการจิตอาสา  
เฉพาะกิจกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และในคราว  
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี  
บรมราชาภิเษก ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุม  
มีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้นำรายชื่อพื้นที่เป้าหมายตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และอำเภอรายงานผ่านสำนักงานจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด ๑,๕๗๖ สวน รายงานราชเลขานุการในพระองค์  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโปรดทราบ จึงถือว่าทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานได้เข้าร่วม  
โครงการและต้องดำเนินการต่อให้สวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยเป็นการดำเนินโครงการระยะที่ ๑  
โดยให้คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสวนหย่อม/  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และติดตั้งป้ายโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๒ เมื่อผ่านการ  
พิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอและระดับจังหวัดแล้ว ให้ติดตั้งป้าย  
สวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เช่นกัน และให้จำแนกขนาดของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

๑.๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดใหญ่ ให้มีพื้นที่ขนาด ๕ ไร่ขึ้นไป

๑.๒ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดเล็ก ให้มีความสวยงาม เหมาะสม  
และสมพระเกียรติตามดุลพินิจของคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด

๑.๓ สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความสวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติ ตามคุณพินิจของคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด

๒. การสร้าง/ปรับปรุง/ดูแลรักษา สวนหย่อม/สวนสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับให้ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน จิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๓. การดำเนินการที่ต้องใช้งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนสามารถบูรณาการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๑๒ และ ๒๘ ของเดือน โดยรายงานครั้งแรกในวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จนถึงสิ้นสุดโครงการ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานทาง [www.krabilocal.go.th](http://www.krabilocal.go.th) “กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น” และส่งให้จังหวัดทาง Email : [dlakrabi@gmail.com](mailto:dlakrabi@gmail.com)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมควร ชันเงิน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐๗๕-๖๑๑๘๘๘

ผู้ประสานงาน นายธรรมรัตน์ เม่งบุตร

โทร. ๐๘๓ -๐๖๓๗๔๕๘

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๑๓๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

เลขที่ ๐๐๓๔๑๖

วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

เวลา.....

เรื่อง การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ระยะที่ ๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๑๘๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๔๒๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒  
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๘๕๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทาง  
การดำเนินโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) และหลักเกณฑ์การคัดเลือกสวนสาธารณะระดับจังหวัด  
ให้จังหวัดทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจ  
กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงาน  
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และในคราวประชุม  
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี  
บรมราชาภิเษก ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้นำรายชื่อพื้นที่เป้าหมายตามท้องที่ปกครองส่วนท้องถิ่น  
และอำเภอรายงานผ่านสำนักงานจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด ๑,๕๗๖ ส่วน รายงานราชเลขานุการในพระองค์ของ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อโปรดทราบ จึงถือว่าทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานได้เข้าร่วม  
โครงการและต้องดำเนินการต่อให้สวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยเป็นการดำเนินโครงการระยะที่ ๑  
โดยให้คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสวนหย่อม/  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และติดตั้งป้ายโครงการสวนหย่อม/สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่งที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๒ เมื่อผ่านการพิจารณา  
ของคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอและระดับจังหวัดแล้ว ให้ติดตั้งป้ายสวนหย่อม/  
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เช่นกัน และให้จำแนกขนาดของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ดังนี้

๑.๑ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดใหญ่ ให้มีพื้นที่ขนาด ๕ ไร่ขึ้นไป และให้มี  
องค์ประกอบตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๑.๒ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดเล็ก ให้มีความสวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติ  
ตามดุลพินิจของคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด

/๑.๓ สวนหย่อม ...

๑.๓ ส่วนหอย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีความสวยงาม เหมาะสม และสมพระเกียรติ ตามดุลพินิจของคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด

๒. การสร้าง/ปรับปรุง/ดูแลรักษา ส่วนหอย่อม/สวนสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับให้ประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน จิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๓. การดำเนินการที่ต้องใช้งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนสามารถบูรณาการโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. จังหวัดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน โดยรายงานครั้งแรกในวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จนถึงสิ้นสุดโครงการ ตามแบบรายงานที่กำหนด ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานทาง [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) หัวข้อ "หนังสือราชการ" และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทาง Email : [dla.plan.21@gmail.com](mailto:dla.plan.21@gmail.com)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒ - ๔๑๓๓

ผู้ประสานงาน นางสาวธัญญา ถามถ้วน โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๔

แบบรายงานภาพรวม

โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 \*ใช้แบบแบบรายงานผลการดำเนินงาน (แบบ ๒) ด้วยทุกครั้ง

แบบ ๑  
 (สรุปภาพรวมระดับจังหวัด)

จังหวัด	ระดับจังหวัด		ระดับอำเภอ			ระดับ อปท.		หมายเหตุ
	แต่งตั้งคณะ กรรมการฯ ระดับจังหวัด	การคัดเลือก สวนหย่อม/ สวนสาธารณะระดับ จังหวัด	อำเภอทั้งหมด (จำนวน)	อำเภอที่แต่งตั้ง คณะกรรมการฯแล้ว (จำนวน)	อำเภอที่คัดเลือกสวนหย่อม/ สวนสาธารณะแล้ว (จำนวน)	อปท. ทั้งหมด (จำนวน)	อปท. ที่ดำเนินการปรับปรุง สวนหย่อม/สวนสาธารณะ แล้ว (จำนวน)	

หมายเหตุ

- ของระดับจังหวัด ให้ระบุคำว่า "ดำเนินการแล้ว" หรือ "ยังไม่ดำเนินการ"
- ของระดับอำเภอและระดับ อปท. ให้ระบุจำนวนเป็น "ตัวเลข" เท่านั้น
- รายงานข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Excel  
 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla.plan.๒๑@gmail.com

ลงชื่อ

(.....)

ผู้รับรองข้อมูล

ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัด.....